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รายงานการประชมุสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม 
 

เริ่มประชุม   เวลา  ๐๙.๓๐  น. 
นายสาริษฎ์  ธรรมกิจนา               วันนี้เปน็การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทา่ตูม  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓   
เลขานุการสภาฯ   คร้ังที่  ๑  ประจําปี  ๒๕๖๐ และตามพระราชบญัญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร 

ส่วนตาํบล  พ.ศ.๒๕๓๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.๒๕๔๒  มาตรา  ๕๖  
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลต้องมีสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วน
ตําบลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  จึงจะเป็นองค์ประชุม  ซึ่งบัดนีส้มาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าตูม  เข้าประชุมจาํนวน   ๑๗  ท่าน  ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว  ผมขอ
เรียนเชิญท่านประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าตูม  จดุธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัย  และกลา่วเปิดการประชุมสภาฯ 

นายวิรยศ  ศิริทรัพย์       สวัสดีทา่นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลทา่ตูม  คณะผู้บริหารรวมถึง 
ประธานสภาฯ เจ้าหน้าที่และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน  วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหาร

ส่วนตําบลท่าตูม  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  คร้ังที่  ๑  ประจําปี ๒๕๖๐  ผมจึงขอเปิด
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตูม  สมัยสามัญ   สมัยที่  ๓  ครั้งที่  ๑  
ประจําปี  พ.ศ.๒๕๖๐ 

 
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายวิรยศ    ศิริทรัพย ์       ขอเชิญแนะนําข้าราชการที่โอน(ย้าย)มารับราชการที่  องค์การบริหารส่วน 
ประธานสภาฯ ตําบลท่าตูม  จํานวน  ๒  ท่าน  คือ  ๑.นางกฤษณา  พรพิมล  ตําแหน่งรองปลัด

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าตูม  ๒.นายเฉลิมศักดิ์  รุจิณรงค์  ตําแหน่งหัวหน้า
สํานักปลัด  ขอให้ทั้งสองท่านได้แนะนําตัวแก่สมาชิกฯในที่ประชุมครับ 

นางกฤษณา  พรพิมล      สวัสดีค่ะดิฉันนางกฤษณา  พรพิมล  ตําแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วน 
รองปลัด  อบต. ตําบลท่าตูม  ย้ายมาจาก  องค์การบริหารส่วนตําบลหนองยาว  มาบรรจุเมื่อวันที่  

๑  สิงหาคม  ๒๕๖๐  หลายท่านอาจจะเคยคุ้นหน้ามาก่อน  ครั้งหนึ่งเคยทํางานอยู่
ที่นี่เมื่อปี  ๒๕๕๓  และก็ย้ายไปเมื่อปี  ๒๕๕๕  ในตําแหน่งหัวหน้าส่วนการคลัง 

นายเฉลิมศักดิ์  รุจิณรงค ์      สวัสดีครับผมนายเฉลิมศักดิ์  รุจิณรงค์  ตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัดองค์การ 
หัวหน้าสํานักปลัด บริหารส่วนตําบลท่าตูม  ย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนตําบลดาวเรือง  มาบรรจุ

เมื่อวันที่  ๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  ผมบรรจุครั้งแรกที่  องค์การบริหารส่วนตําบล
ห้วยบงประมาณปี  ๔๘  ผมยินดีที่จะได้ช่วยกันทํางานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

จ.ส.อ.สุขสันต์  อินทร์ผาย      ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  ผมมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเพิ่มเติม 
ปลัด  อบต. อีก  ๒  เรื่อง  เรื่องแรกเป็นเรื่องการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่  ๙  เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
๘๕  พรรษา  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๖๐  ทางอําเภอแก่งคอยกําหนดจัดงานในภาคเช้า
โดยเริ่มตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐  น.  จัดพิธีลงนามถวายพระพร  ณ  ศาลาประชาคม
อําเภอแก่งคอย  หลังจากเสร็จพิธีในภาคเช้า  ทางจังหวัดก็จะมีพิธีปลูกต้นไม้เฉลิม
พระเกียรติ  ที่บริเวณป่าอนุรักษ์โป่งก้อนเส้า  ตําบลท่ามะปราง  เป็นการจัดงานทั้ง
ภาคเช้าและภาคบ่าย  จึงขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมในการจัดงานในครั้งนี้  เรื่อง
ที่สองเชิญชวนให้ปลูกต้นดาวเรืองหรือดอกทานตะวัน  เพื่อประดับบริเวณสถานที่
ราชการหรือสถานที่ที่เหมาะสมอื่นๆ  เพื่อเป็นการเทิดประเกียรติพระองค์ท่าน  
เนื่องจากดอกดาวเรืองสีเหลืองอันเป็นสัญลักษณ์ของวันพระบรมราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีสภาพทนแดด  ทนฝน ทั้งนี้
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การปลูกตันดาวเรือง  ขอให้เป็นไปตามรอบการเจริญเติบโต  ซึ่งจะต้องออกดอกช่วง
ระหว่าง  วันที่  ๒๐-๓๐  ตุลาคม  ๒๕๖๐  ซึ่งวันนี้เราก็มีเมล็ดดอกทานตะวันมา
แจกให้ทุกท่านได้ไปปลูกกัน ประชุมรับทราบครับ 

 
ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม   

สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓ (คร้ังที่  ๑)   เมื่อวันศุกร์ที่  ๔ สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
นายวิรยศ  ศิริทรัพย์      ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตูม  ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหาร 
ประธานสภาฯ ส่วนตําบลท่าตูม  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจําปี  ๒๕๖๐  เมื่อวันพุธที่  ๕  เดือน 

เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตูม  ขอเชิญ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตูม  อ่านรายงานการประชุมให้ท่าน
สมาชิกสภาทราบ 

นายสาริษฎ์  ธรรมกิจนา เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตูม  ท่านคณะผู้บริหารท่าน   
เลขานุการฯ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  การประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ครั้งที่  ๑  

ประจําปี  ๒๕๖๐  เมื่อวันพุธที่  ๕  เดือน เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตูม   
     ซึ่งทางฝ่ายเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตูม  ได้จัดพิมพ์รายงาน
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตูมและได้แจกให้กับท่านสมาชิกสภา
อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ตํ า บ ล ท่ า ตู ม แ ล้ ว นั้ น อ า ศั ย อํ า น า จ ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๓๗  ข้อ  ๓๓  
วรรคสอง  กล่าวว่าการแก้ไขถ้อยคําในรายงานการประชุมให้กระทําโดยมติของที่
ประชุมสภาท้องถ่ิน 

      ดังนั้นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตูมท่านใด  จะแก้ไขเพิ่มเติม
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตูม  ก็เป็นอํานาจของมติสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าตูมแห่งนี้  เป็นผู้แก้ไขเพิ่มเติม 

      ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตูมทุกท่านได้ตรวจรายงานการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตูมด้วยครับ 

      หากมีข้อความใดที่ยังไม่สมบูรณ์หรือจะแก้ไขเพิ่มเติมก็ขอเรียนเชิญนําเสนอต่อที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทา่ตูม  เพื่อขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่าตูม  ให้แก้ไขเพิ่มเติม 

นายวิรยศ  ศิริทรัพย์      ผมให้เวลาท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตูมตรวจสอบรายงาน 
ประธานสภาฯ การประชุม  ๕ นาที  หากจะมีการแก้ไขขอให้เสนอได้ตามที่ทุกท่านได้ตรวจสอบ

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตูม  แล้วมีสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลท่าตูมท่านใดจะเสนอให้แก้ไขรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลท่าตูม  หรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มี 
นายวิรยศ  ศิริทรัพย์      ในเมื่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตูม  ไม่มีสมาชิกสภาฯ 
ประธานสภาฯ ขอเสนอแก้ไขบันทึกรายงานการประชุมสภาครั้งที่ผ่านมา  ผมจึงถือว่าที่ประชุมให้

การรับรองรายงานการประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ครั้งที่  ๑  เมื่อวันพุธที่  ๔  
เมษายน  ๒๕๖๐ 
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ระเบียบวาระที่  ๓   เรื่อง  ญัตติการพิจารณา 
 ๓.๑  การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ  เรื่องการควบคุมการเลี้ยง

หรือปล่อยสัตว์  พ.ศ......... 
นายวิรยศ    ศิริทรัพย์      ขอเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตูม  ได้ชี้แจงรายละเอียดให้กับ 
ปรานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตูม  ได้รับทราบในรายละเอียดของ

ข้อบัญญัติเร่ืองการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์  พ.ศ......   
จ.ส.อ.สุขสันต์  อินทร์ผาย      ตามหนังสืออําเภอแก่งคอย  ที่  สบ  ๐๐๒๓.๗/ว.๐๓๖๘  ลงวันที่  ๒๑ 
ปลัด  อบต.   เมษายน  ๒๕๖๐  เรื่องการจัดทําข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยง

หรือปล่อยสัตว์ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  และการจัดซื้อ
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจําปี  พ.ศ.๒๕๖๐  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ การ
ดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระราชปณิธาน
ศาสตราจารย์  ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมาร  
และขอความร่วมมือให้สํารวจข้อมูลการจัดทําข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติการควบคุม
การเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.๒๕๕๐  และการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๐  นั้น  จากการสํารวจข้อมูลดังกล่าว  
พบว่าองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตูมยังมิได้มีการจัดทําข้อบัญญัติการควบคุมการ
เลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  และที่
แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.๒๕๕๐  ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ไปตาม
พระราชบัญญัติสาธารณสุขดังกล่าว  จึงได้ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล
ท่าตูม  เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์  พ.ศ.......   และเห็นควร
นําเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่านไปแล้ว  มีสมาชิกท่านใดจะซักถาม
หรือไม่  

นายวิรยศ  ศิริทรัพย์       มีสมาชิกท่านใดจะซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี  ขอเชิญท่านปลัด 
ประธานสภาฯ   ชี้แจงข้อกฎหมาย 
จ.ส.อ.สุขสันต์  อินทร์ผาย            ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน  พ.ศ. 
ปลัด  อบต.   ๒๕๔๗  (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่  ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔ 
         ข้อ  ๔๕  ญัตติร่างข้อบังคับที่ประชุมสภาท้องถิ่น  ต้องพิจารณาเป็นสามวาระ 

แต่ที่ประชุมสภาท้องถ่ินจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 
     ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว  ผู้บริหารท้องถิ่น  หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น 
จํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนผู้ที่อยู่ในทีป่ระชมุจะเป็นผู้เสนอก็ได้  เมื่อที่
ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวกัน  การพิจารณาวาระที่
สองนั้น  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดยให้ประธานที่
ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
     ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้  และใน
การพิจาณาวาระที่สอง  ให้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
ชั่วโมง  นับแต่สภาท้องถ่ินมีมติรับหลักการ  แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 
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     ข้อ  ๔๗  ในการพิจารณาญัตติ  ร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่งให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติ  ว่าจะรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นหรือไม่หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย  ห้ามมิให้ลงมติ  
ก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเร่ืองนั้นพอสมควรนั้น 
     เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ  วาระที่หนึ่ง  สภาท้องถิ่นจะให้
คณะกรรมการสภาท้องถิ่น  พิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ 
     ข้อ  ๔๙  วรรคสี่  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง  กรณีพิจารณาสาม
วาระรวดเดียว  ผู้แปรญัตติอาจเสนอคําแปรญัตติด้วยวาจาได้ 
     ข้อ  ๕๒  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม  ไม่มีการอภิปราย  เว้นแต่ที่
ประชุมสภาท้องถ่ินจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  ถ้ามีเหตุอันสมควร 
     ในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถ่ิน  ลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
หรือไม่ 

นายวิรยศ    ศิริทรัพย ์       เนื่องจากข้อบัญญัตินี้ไม่ใช่ข้อบัญญัติเก่ียวกับงบประมาณสภาท้องถ่ินสามรถ 
ประธานสภาฯ   อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 
         ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว  ผู้บริหารท้องถิ่น  หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น 

จํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้  มี
สมาชิกท่านใดจะเสนอให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวหรือไม่ครับ 
     ขอมติที่ประชุมจะอนุมัติให้มีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว  คือ  รับหลักการ  
แปรญัตติ  และลงมติ  หรือไม่ครับ  ขอมติครับ 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ  จํานวน   ๑๖ เสียง  
ไม่เห็นชอบ  จํานวน   -  เสียง  
งดออกเสียง  จํานวน   ๑  เสียง  
ลากิจส่วนตัว จํานวน  ๑ ท่าน 

นายวิรยศ  ศิริทรัพย์            สมาชิกมีมติอนุมัติให้มีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว  ร่างข้อบัญญัติเร่ืองการ 
ประธานสภาฯ   ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ......... ที่ท่านนายกฯ  เสนอร่างพร้อมทั้งส่ง

ร่างให้สมาชิกได้ศึกษาแล้ว  ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระที่หนึ่ง  คือรับหลักการ  
ขอให้สมาชิกได้ตรวจสอบ  และพิจารณาว่าจะรับหลักการหรือไม่ครับ  มีสมาชิก
ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  ถ้าไม่มี  ผมขอมติขั้นรับหลักการด้วยครับ 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติ  เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปล่อยสัตว์  พ.ศ......... 

รับหลักการ  จํานวน   ๑๖ เสียง  
ไม่รับหลักการ  จํานวน   -  เสียง  
งดออกเสียง  จํานวน   ๑  เสียง  
ลากิจส่วนตัว จํานวน  ๑ ท่าน 

นายวิรยศ  ศิริทรัพย์       ต่อไปเป็นการพิจาณาในวาระที่สอง  ขั้นแปรญัตติ  มีสมาชิกท่านใดจะ 
ประธานสภา   อภิปรายหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีขอให้คงไว้ตามร่างเดิม 
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              วาระที่สามขั้นลงมติ  โดยไม่มีการอภิปราย  ขอให้สมาชิกทุกท่านพิจารณา 
    ว่ามีมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่  ขอมติครับ 
มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติ  เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  

พ.ศ......... 
     เห็นชอบ   จํานวน     ๑๖    เสียง 
     ไม่เห็นชอบ  จํานวน       -      เสียง 
     งดออกเสียง  จํานวน       ๑    เสียง 
     ลากิจส่วนตัว  จํานวน     ๑      ท่าน 
 

  ๓.๒  การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑  วาระที่  ๑  (ขั้นรับหลักการ) 

นายวิรยศ  ศิริทรัพย์       ตามที่ท่านนายกองค์การบรหิารส่วนตําบลท่าตูมเปน็ผู้เสนอญัตติร่าง 
ประธานสภาฯ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.๒๕๖๑  และก่อนที่จะดําเนินการขอให้

ท่านปลัดฯ ชี้แจงระเบียบและกฎหมายวิธีการจัดทํางบประมาณและขั้นตอนการ
พิจารณา ให้ที่ประชุมสภาฯทราบ  

จ.ส.อ.สุขสันต์  อินทร์ผาย                  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน 
ปลัด  อบต. และ เลขานุการสภาฯ หัวหน้าสว่นราชการ ในระเบียบวาระที ่๓ ข้อ  ๓.๒  เร่ืองการ

พิจารณาร่างงบประมาณรายจา่ยประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ดว่นทีสุ่ด  ที่  มท.๐๘๐๘.๒/ว.๒๙๘๙  ลงวันที่  ๓๑  
พฤษภาคม  ๒๕๖๐  เร่ือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจา่ยประจาํปี
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑  
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๑  ข้อ  ๒๓  กําหนดว่า  ร่างงบประมารรายจ่ายประจําปีให้เสนอ
ต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่  ๑๕  สิงหาคม  ซึ่งเป็นการเร่งรัดเพื่อให้งบประมาณ
รายจ่ายประจําปีมีผลบังคับใช้ได้ทันในวันเร่ิมต้นปีงบประมาณ  นั้น  
     กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า  เพื่อให้การจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี  พ.ศ.๒๕๖๑  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และถูกต้องตามกฎหมายมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งสามารถตอบสนองความต้องการ  
และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิ ทธิผล  โดยมี
เป้าหมายเพื่อสร้างความผาสุก  ความสงบและปลอดภัย  รวมทั้งความเป็นอยู่ที่ดี
ของประชาชน  ตามแนวนโยบายของรัฐบาล  คณะรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  
(คสช.)  และกระทรวงมหาดไทยจึงอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๑  ข้อ  ๔  
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี  พ.ศ.๒๕๖๑  เพื่อให้องค์กร
ปกครองท้องถ่ินถือเป็นแนวปฏิบัติ 
     สําหรับระเบียบและกฎหมายวิธีการจัดทํางบประมาณและขัน้ตอนการพิจารณา  
ดังนี้นะครับ  
๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๓ ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณทําการพิจารณาตรวจสอบ 
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วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณในชั้นต้น แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อ
คณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณ
ประจําปีแล้วให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดทําเป็นร่างงบประมาณ
รายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้
นําเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม  
๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
ข้อ ๔๕ (วรรคสาม) ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณา เป็นสาม
วาระ โดยญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และ
ในการพิจารณาวาระที่สอง ให้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบ
สี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถ่ินมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น  
ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่ ๑ ให้ที่ประชุมสภาท้องถ่ินปรึกษา
ในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ และลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่าง ข้อบัญญัตินั้น
หรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปรายห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิก
สภาท้องถิ่นได้อภิปรายเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติ วาระที่ ๑ สภาท้องถิ่นอาจจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อน
รับหลักการก็ได้  
ข้อ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาจะต้องกําหนด 
ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย ภายในระยะเวลาเสนอ
คําแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกําหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภา
ท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติ ก็ให้เสนอคําแปรญัตติล่วงหน้า
เป็นหนังสือโดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถ่ินเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ  
ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง ข้อบัญญัตินั้น
ตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่น
ต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มี การแก้ไข
เพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติ 
เกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปร
ญัตติ ตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้น
แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง ก่อนวันประชุมพิจารณาเว้นแต่กรณี
ต้องพิจารณาเป็นการด่วน ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย 
เพื่อแถลงประกอบรายงาน หรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เก่ียวกับรายงานนั้น  
ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตาม ลําดับข้อ
เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคํา
แปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอ
ญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือ
บกพร่อง ในสาระสําคัญที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้ 
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มี
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การแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปร
ญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆเป็นอันระงับไว้ก่อน แต่
ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออื่นๆต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณา
จนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการ
พิจารณารวดเดียว ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ดําเนินการตามความในวรรค
สามก็ได้เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้น
ตามวรรคสามแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่ 
น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุมเว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วนในการ
ประชุมต่อวาระที่สองให้ที่ประชุมสภาท้องถ่ินลงมติเฉพาะข้อที่ได้ ระงับไว้เท่านั้น  
ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควรในการพิจารณาวาระนี้
ให้ที่ประชุมสภาท้องถ่ินลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่  
     ต่อไปนี้เปน็กระบวนการพิจารณาร่างข้อบัญญตัิ  (ขั้นรับหลกัการ)  ช่วงนี้จะเป็น
ช่วงที่สมาชิกฯจะอภิปรายหรือจะสอบถามโครงการในข้อบัญญตัิ  หลังจากสมาชิกฯ
หมดข้อซักถามทางประธานสภาฯจะขอมติว่า  จะรับหลักการหรือไม่  ผมขออธิบาย
เพียงแค่นี้ก่อนครับ  

นายวิรยศ  ศิริทรัพย์     ต่อไปผมขอเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตําบลทา่ตูมนําเสนอร่างงบ  
ประธานสภาฯ ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อที่ประชุม 
นายสมคิด  ตันทางกูล                   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน ผมนายสมคิด 
นายก  อบต.                         ตันทางกูล  นายกอบต. ผมขอเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 

ประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตูม โดยมีรายละเอียด
ดังนี้  
ประมาณการรายรับ  ประจ าปงีบประมาณ  ๒๕๖๑  มีดังนี ้
รายได้จัดเกบ็   
หมวดภาษีอากร   ประมาณการ  ๒,๐๒๐,๐๐๐  บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต   

ประมาณการ     ๒๕๑,๐๐๐  บาท 
หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน ประมาณการ ประมาณการ  ๕๐๐,๐๐๐  บาท 
หมวดรายได้สาธารณปูโภคและการพาณิชย ์  

ประมาณการ      ๘๐๐,๐๐๐  บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    ประมาณการ      ๑๑๐,๐๐๐  บาท 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดภาษีจัดสรร       ประมาณการ   ๑๕,๔๘๑,๐๐๐  บาท 
รายได้ที่รัฐบาลอดุหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เงินอุดหนุนทั่วไป   ประมาณการ   ๑๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
รวมรายได้ประมาณการทั้งสิ้น        ๓๐,๖๖๒,๐๐๐  บาท 
บันทึกหลักการและเหตุผล  ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑ 
ด้านบริหารงานทั่วไป 
     แผนงานบริหารงานทั่วไป  ๑๑,๓๕๘,๕๑๐  บาท 

แผนงานรักษาความสงบภายใน  ๖๓๙,๖๐๐  บาท 
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    ด้านบริการชุมชนและสังคม 
         แผนงานการศึกษา  ๒,๑๑๐,๒๒๓  บาท 
         แผนงานสาธารณสุข  ๗๔,๐๐๐  บาท 
         แผนงานสังคมสงเคราะห์  ๙๓๔,๙๖๐  บาท 
         แผนงานเคหะและชุมชน   ๒,๙๒๑,๘๖๐  บาท 
         แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ๖๐,๐๐๐ บาท 
         แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  ๒๓๐,๐๐๐  บาท 
    ด้านเศรษฐกิจ 
         แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   ๓,๒๙๗,๘๐๐  บาท 
         แผนงานพาณิชย์   ๘๘๐,๐๐๐  บาท 
    ด้านการด าเนินงานอื่น 
         แผนงานงบ   ๘,๑๕๕,๐๔๗  บาท 
    งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  ๓๐,๖๖๒,๐๐๐  บาท 
         สําหรับรายละเอียดโครงการและกิจกรรมสามารถตรวจดูได้  รายงาน 

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๑  ซึ่งจะมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายของงบประมาณแต่ละโครงการแต่ละ
กิจกรรม  ตามเอกสารที่ได้แจกจ่ายให้สมาชิกสภาฯทุกท่านก่อนวันประชุมสภาแล้ว
นั้น 

นายวิรยศ  ศิริทรัพย์       ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตูม  ได้แถลงรายละเอียด 
ประธานสภาฯ ของร่างงบประมาณเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  หมวด  ๓  ว่าด้วยญัตติ  ข้อ ๔๗ ใน
การพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาใน
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หาก
มีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์ที่จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว ดังนั้นมีสมาชิกสภาฯท่านใด ประสงค์
จะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม่ 

ที่ประชุม    -  ไม่มี  
นายวิรยศ  ศิริทรัพย์        เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายซึ่งตามระเบียบระทรวงมหาดไทย 
ประธานสภาฯ ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๕ ข้อ ๖๕ วรรคแรก ถ้า

ไม่มีผู้ใดจะอภิปรายต่อไปให้ถือว่าเป็นการปิดอภิปราย ...ฯลฯ ผมจึงขอปิดการ
อภิปราย 

วรรคสอง เมื่อปิดอภิปรายแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นเสนอให้ที่ประชุมลงมติ
ต่อไปเป็นการขอมติที่ประชุมในวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ ซึ่งตอนนี้มีจํานวนสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตูม อยู่ในห้องประชุมตอนนี้ จํานวน ๑๗ ท่าน ถือ
ว่าครบองค์ประชุม และเมื่อครบองค์ประชุม ผมจึงขอมติที่ประชุมสภาฯแห่งนี้ 
สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นควรรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โปรดยกมือขึ้น  

มติที่ประชุม         ที่ประชุมมีมติรบัหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
    งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

รับหลักการ  จํานวน   ๑๖ เสียง  
ไม่รับหลักการ  จํานวน   -  เสียง  
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งดออกเสียง  จํานวน   ๑  เสียง  
ลากิจส่วนตัว จํานวน  ๑ ท่าน 

นายสาริษฎ์    ธรรมกิจนา                เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทา่ตูม มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อ 
เลขานุการสภาฯ บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๔๕ 
วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายจะพิจารณาสามวาระรวดเดียว
ไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว้ไม่
น้อยกว่า ยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณนั้น ดังนั้นกระบวนการขั้นตอนต่อไปคือการพิจารณาคัดเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๖๑ 

      ซึ่ งคณะกรรมการสามัญประจําสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตูม  
(คณะกรรมการแปรญัตติ)  ชุดเดิมมีจํานวน  ๗  ท่าน  ดังนี้ 

 ๑.นายอุดม    ยิ้มเจริญ    เป็นประธานกรรมการแปรญัตติ 
 ๒.นายมนตรี    เผือกพิบูลย์  เป็นกรรมการแปรญัตติ 
 ๓.นายวิสุทธิ์    ยศยิ่ง  เป็นกรรมการแปรญัตติ 
 ๔.นายสัญญา    สุวรรณศร  เป็นกรรมการแปรญัตติ 
 ๕.นายสํารวย    วงษ์เนตร  เป็นกรรมการแปรญัตติ 
 ๖.นายปัญญา    ธรรมกิจนา เป็นกรรมการแปรญัตติ 
 ๗.นายสาริษฎ์    ธรรมกิจนา เป็นกรรมการ/เลขานุการ 

     ดังนั้นผมขอแจ้งให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตูม  ผู้ที่
ประสงค์จะเสนอคําแปรญัตติสามารถยื่นคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติได้
ตั้งแต่วันที่  ๖-๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ระหว่างเวลา  ๐๘.๐๐  -  ๑๗.๐๐  น. และ
ขอให้คณะกรรมการแปรญัตติประชุมปรึกษาหารือคําเสนอแปรญัตติในวันพฤหัสบดี
ที่  ๙  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๐  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  แล้วนําเสนอผลการประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติให้ประธานสภาฯ  ได้รับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าตูม 

ที่ประชุม    -  มีมติเห็นชอบตามที่เลขานุการสภาฯ  เสนอ 
นายวิรยศ  ศิริทรัพย์       ขอหยุดพักเพื่อรับประทานอาหารเป็นเวลา  ๑  ชั่วโมง 
ประธานสภาฯ 

 (....................พักรับประทานอาหารกลางวัน....................) 
๓.๓  การเข้าร่วมสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  
(อพ.สธ.) 

นายวิรยศ  ศิริทรัพย์       ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  ๓  ข้อ  ๓.๓ การเข้าร่วมสนองพระราชดําริใน 
ประธานสภาฯ   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  (อพ.สธ.)  ขอเชิญท่านปลัดได้ชี้แจง
รายละเอียดให้ทุกท่านในที่ประชุมได้รับทราบ 

จ.ส.อ.สุขสันต์    อินทร์ผาย      เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ทางจังหวัดได้เร่งรัดให้องค์กร 
ปลัด  อบต. ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอําเภอแก่งคอย  ให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดําริ  

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  สมเด็จพระเทพ
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รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  (อพ.สธ)  เพื่อดําเนินการสํารวจและจัดทํา
ฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น  ทั้งทางด้านกายภาพ  ชีวภาพ  วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญา  ขึ้นทะเบียนรักษาไว้ให้เป็นมรดกของชาติไทยสืบไป  ซึ่งทางองค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่าตูมได้ดําเนินการสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวไปแล้ว  รอทางสํานัก
พระราชวังส่งเรื่องกลับมาซึ่งการสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวต้องผ่านการ
เห็นชอบของสภาฯ   

นายวิรยศ    ศิริทรัพย์      มีท่านใดจะสอบถามรายละเอียดโครงการดังกล่าวเพิ่มเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่ 
ประธานสภาฯ มีผมขอมติที่ประชุมสภาในการสมัครเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  
(อพ.สธ) ครับ 

มติที่ประชุม      เห็นชอบให้สมัครเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  (อพ.สธ) 

      เห็นชอบ   จํานวน     ๑๖     เสียง 
     ไม่เห็นชอบ  จํานวน       -      เสียง 
     งดออกเสียง  จํานวน       ๑     เสียง 
     ลากิจส่วนตัว  จํานวน     ๑      ท่าน 
 
    ๓.๔  การพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๕๙  เพื่อตั้งรายการใหม่  (หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง)  และขยาย 
เวลาการเบิกจ่าย 

นายวิรยศ  ศิริทรัพย์       ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตูม  ชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาฯ   เก่ียวกับการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๙ 
      เพื่อตั้งรายการใหม่  (หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)  พร้อมขยายเวลาการเบิกจ่าย 
นายสมคิด    ตันทางกูล            ตามที่ผมได้เสนอญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 
นายก  อบต. ๒๕๕๙  เพื่อตั้งรายการใหม่  (หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)  พร้อมขยายเวลาการ

เบิกจ่าย  ดังนั้น  ข้าพเจ้าฯจึงขอมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตูม  
ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตูมรับทราบและ
พิจารณาต่อไป 

จ.ส.อ.สุขสันต์    อินทร์ผาย     กองช่างได้ตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๙ 
ปลัด  อบต. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  หมวดค่าที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง  พบว่ามีโครงการที่จะต้องขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน  พร้อมทั้งโอน
งบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งรายการใหม่  เพื่อให้ปริมาณงานเหมาะสมกับพื้นที่
ก่อสร้างและสอดคล้องกับงบประมาณ  ซึ่งหากไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงจะทําให้ไม่
สามารถดําเนินการโครงการนั้นได้        
     ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 

 ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๑  และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.๒๕๔๓  
หมวด  ๔  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ  ๒๗  การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ทําให้ลักษณะ  
ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งรายการเป็นรายการใหม่ให้เป็นอํานาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การ
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ฝากเงิน  การถอนเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.๒๕๕๘  ข้อ  
๕๙  ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  
แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกระยะเวลาหนึ่งปี   
     หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดําเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขใน
วรรคหนึ่งให้ขออนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น  
หรือกรณีมีความจําเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทําให้  ลักษณะ  
ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  ให้ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินไดไ้ม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่
กรณี    มีรายละเอียดดังต่อไปนี้   
     กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว  หากไม่ได้
ดําเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว  ให้เงินดังกล่าวนั้นตกเป็นเงินสะสม  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  เพื่อตั้งรายการใหม่  ประจําปีงบประมาณ   
โอนลด 
โครงการก่อสร้างท่อลดเหลี่ยม  บริเวณถนนข้ามคลองห้วยบุญ  หมู่ที่  ๒  ตําบลท่า
ตูม  งบประมาณ  ๓๘๓,๐๐๐.-บาท   
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
-งานรื้อถนน  คสล.  พร้อมขนทิ้งจํานวนไม่น้อยกว่า  ๔๒  ตารางเมตร 
-งานรื้อท่อระบายน้ําพร้อมขนทิ้ง  จํานวน  ๑  งาน 
-งานวางท่อเหลี่ยม  คสล.  ขนาด  ๑.๒๐x๑.๒๐  เมตร  ยาว  ๑.๐๐  เมตร  จํานวน  
๒  แถวๆ  ละ  ๑๓.๐๐  ท่อน 
-งานถนน  คสล.  จํานวนไม่น้อยกว่า  ๔๒  ตารางเมตร 
-ตามแบบ  อบต.ท่าตูม  กําหนด 
-ติดตั้งป้ายโครงการ  จํานวน  ๑  ป้าย 
โอนเพื่อตั้งรายการใหม่ 
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม  หมู่ที่  ๒  ตําบลท่าตูม  งบประมาณ  ๑๖๕,๐๐๐.-  
บาท   
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
-บริเวณคันคลองห้วยบุญ 
-วางท่อเหลี่ยม  คสล.  ขนาด  ๑.๒๐x๑.๒๐x๑.๐๐  เมตร  จํานวน  ๒  แถวๆ  ละ  
๖.๐๐  ท่อน  พร้อมเทผนังและดาด  คสล.  หน้า-หลัง 
-ตามแบบ  อบต.ท่าตูม  กําหนด 
-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน  ๑  ป้าย 

นายวิรยศ    ศิริทรัพย ์      ตามทีท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตูมได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุม 
ประธานสภาฯ สภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตูมทราบแล้วนั้น  มีสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนตําบลท่าตูมท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ 
ที่ประชุมสภาฯ -ไม่มี 
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นายวิรยศ    ศิริทรัพย ์      เมื่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตูม ไม่มีการสอบถามรายละเอียด 
ประธานสภาฯ เพิ่มเติม  ผมจึงขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตูม  ว่าเห็นชอบ

อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.  ๒๕๕๙  (หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)  และขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ  ถ้าเห็นชอบให้กันเงินดังกล่าวขอให้ท่านสมาชิกสภาฯยกมือข้ึน 

มติที่ประชุม      มีสมาชิกสภาฯ  อยู่ในห้องประชุมสภาฯ  ๑๗  เสียง  และที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลท่าตูม  มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๙  (หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)  และขยายเวลา
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

  เห็นชอบ    จํานวน     ๑๖    เสียง 
  ไม่เป็นชอบ   จํานวน       -     เสียง 
  งดออกเสียง             จํานวน      ๑     เสียง 
  ลากิจส่วนตัว             จํานวน      ๑     ท่าน 
 
    ๓.๕  กันเงิน  (กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   

พ.ศ.๒๕๖๐ 
นายวิรยศ  ศิริทรัพย์      ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตูม ได้ยื่นญัตติต่อสภาองค์การ 
ประธานสภาฯ บริหารส่วนตําบลท่าตูม  เพื่อพิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจําปี

งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๐  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  ผมจึงขอให้ท่านปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลท่าตูม  ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าตูม  รับทราบก่อนที่จะทําการลงมติ 

จ.ส.อ.สุขสันต์  อินทร์ผาย      ตามที่ส่วนโยธาแจ้งว่าได้ตรวจสอบงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ 
ปลัด  อบต.  พ.ศ.๒๕๖๐  แล้วปรากฏว่ามีรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ยังไม่

สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ  จึงมีความจําเป็นต้องขอกันเงินไว้
ใช้จ่าย  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  
การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  
แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.๒๕๕๘  หมวด  ๕  ว่าด้วยการกันเงิน  ข้อ  ๕๙  
ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มี
ความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงาน
ขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

      ดังนี้  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การ
เบิกจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.๒๕๔๘  หมวด  ๕  ว่าด้วย
การกันเงิน  ข้อ  ๕๙  จึงขอกันเงินตามโครงการดังต่อไปนี้ 

 ๑.โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ํา  หมู่ที่   ๑  ตําบลบ้านธาตุ  งบประมาณ  
๑๕๓,๐๐๐.-บาท 

 ๒.โครงหารวางท่อระบายน้ํา  คสล.พร้อมบ่อพัก  หมู่ที่   ๒  ตําบลบ้านธาตุ  
งบประมาณ  ๔๕๐,๐๐๐.-บาท 

 ๓.โครงการปรับปรุงถนน  คสล.เดิมเป็นถนนลาดยาง  หมู่ที่  ๕  ตําบลบ้านธาตุ  
งบประมาณ  ๓๐๕,๐๐๐.-บาท 
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 ๔.โครงการก่อสร้างระบบประปา  หมู่ที่   ๒  ตําบลท่าตูม  งบประมาณ  
๖๖๕,๐๐๐.-บาท 

 ๕.โครงการก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งพัง  หมู่ที่  ๓  ตําบลท่าตูม  งบประมาณ  
๖๒,๐๐๐.-บาท 

 ๖.โครงการก่อสร้างรั้ว  หมู่ที่  ๓  ตําบลบ้านธาตุ  งบประมาณ  ๒๗๗,๐๐๐.-บาท 
 ๗.โครงการปรับปรุงห้องน้ําสําหรับคนพิการ  งบประมาณ  ๔๔,๐๐๐.-บาท 
 งบประมาณทั้งสิ้น  ๑,๙๕๖,๐๐๐.-บาท (หนึ่งบ้านเก้าแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
นายวิรยศ    ศิริทรัพย ์      ตามทีท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตูมได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุม 
ประธานสภาฯ สภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตูมทราบแล้วนั้น  มีสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนตําบลท่าตูมท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ 
ที่ประชุมสภาฯ -ไม่มี 
นายวิรยศ    ศิริทรัพย ์      เมื่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตูม ไม่มีการสอบถามรายละเอียด 
ประธานสภาฯ เพิ่มเติม  ผมจึงขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตูม  ว่าเห็นชอบ

อนุมัติให้กันเงิน  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ถ้าเห็นชอบให้กันเงินดังกล่าวขอให้ท่าน
สมาชิกสภาฯยกมือข้ึน 

มติที่ประชุม มีสมาชิกสภาฯ  อยู่ในห้องประชุมสภาฯ  ๑๗  เสียง  และที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลท่าตูม  มีมติเห็นชอบให้กันเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๐  (กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) 

  เห็นชอบ    จํานวน     ๑๖    เสียง 
  ไม่เป็นชอบ   จํานวน       -     เสียง 
  งดออกเสียง             จํานวน      ๑     เสียง 
  ลากิจส่วนตัว             จํานวน      ๑     ท่าน 
 
 ๓.๖  ยกเลิกโครงการก่อสร้างที่ขออนุมัติกันเงินไว้ในปีงบประมาณ   

พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ 
นายวิรยศ    ศิริทรัพย์      ขอเชิญท่านปลัด  ชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการยกเลิกโครงการก่อสร้างที่ขอ 
ประธานสภาฯ อนุมัติกันเงินไว้แล้วปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙  
จ.ส.อ.สุขสันต์  อินทร์ผาย      ตามที่กองช่างได้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินและกันเงินรายจ่ายประจําปี 
ปลัด  อบต. งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๔๘  และขออนุมัติกันเงินรายจ่ายปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๙  

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ซึ่งที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตูม  มี
มติเห็นชอบให้ขยายเวลาการเบิกจ่ายและกันเงิน ในการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่าตูม  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ครั้งที่  ๑  ประจําปี  ๒๕๕๙  เมื่อวัน
อังคารที่  ๒  สิงหาคม  ๒๕๕๙  นั้น   

      กองช่างได้ตรวจสอบงบประมาณรายจ่าย  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  พบว่ามี
โครงการก่อสร้างบางโครงการในปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙  ที่ขออนุมัติกัน
เงินไว้แล้ว  แต่ไม่สามารถดําเนินการได้เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างไม่พร้อม  ดังโครงการ
ต่อไปนี้ 

 ๑.โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม  หมู่ที่  ๒  ตําบลท่าตูม  งบประมาณจํานวน  
๕๗๐,๐๐๐.-บาท  (งบประมาณรายจ่ายประจําปี  พ.ศ.๒๕๕๘) 
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 ๒.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู  บริเวณทางลงแม่น้ําป่าสัก  หมู่ที่  ๑  
ตําบลท่าตูม  งบประมาณจํานวน  ๒๒๙,๐๐๐.-บาท  (งบประมาณรายจ่ายประจําปี  
พ.ศ.๒๕๕๙) 

 ๓.โครงการปรับปรุงถนน  คสล.บริเวณหน้าบ้านผู้ใหญ่งาม  จันทะน้อย  หมู่ที่  ๕  
ตําบลบ้านธาตุ  งบประมาณจํานวน  ๙,๔๐๐.-บาท  (งบประมาณรายจ่ายประจําปี  
พ.ศ.๒๕๕๙) 

      จึงแจ้งโครงการที่ไม่สามารถดําเนินการได้  ให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าตูมทราบ 

นายวิรยศ    ศิริทรัพย ์      มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ  
ที่ประชุม -  ไม่มี 
นายวิรยศ  ศิริทรัพย์      ในเมื่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตูม  ไม่มีสมาชิกสภาฯ 
ประธานสภาฯ สอบถามเพิ่มเติม  ผมจึงถือว่าที่ประชุมรับทราบถึงโครงการที่ไม่สามารถดําเนินการ

ได้ 
    ๓.๗  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๐ 
นายวิรยศ    ศิริทรัพย ์       ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตูม  ได้ยื่นญัตติขออนุมัติจ่ายขาด 
ประธานสภาฯ   เงินสะสมต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตูม  ผมขอให้ท่านนายกฯได้ชี้แจง 

รายละเอียดเก่ียวกับการขออนุม้ติจ่ายขาดเงินสะสมในคร้ังนี้ครับ 
นายสมคิด    ตันทางกูล       ตามที่ผมได้เสนอญัตติเพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  ประจําปี  ๒๕๖๐  มี 
นายก  อบต.   จํานวน  ๒  โครงการ  ดังต่อไปนี้  ๑.โครงการก่อสร้างขยายกําลังการผลิตระบบ 
    ผลิตน้ําประปา หมู่ที่  ๔  ตําบลบ้านธาตุ เพื่อแก้ปัญหาความเดือนร้อนเก่ียวกับ 

น้ําประปาให้กับประชาชนในพื้นที่ซึ่งในปัจจุบันกําลังการผลิตน้ําประปาของเรายังไม่
เพียงพอสําหรับการอุปโภคบริโภคของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  ๒.โครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องสูบน้ําเทอร์ไบน์และปรับปรุงตู้ไฟฟ้าควบคุมเครื่องสูบน้ํา  
หมู่ที่  ๑  ตําบลท่าตูม  ซึ่งของเดิมก่อสร้างมานานแล้วเกิดการชํารุดเสียหายใช้การ
ไม่ได้ และเป็นความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่  ผมขอมอบให้ท่านปลัด  อบต.
ชี้แจงรายละเอียดและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ที่สมาชิกทุกท่านได้ทราบ 

จ.ส.อ.สุขสันต์    อินทร์ผาย       ตาระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝาก 
ปลัด  อบต. เงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.

๒๕๔๗  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.๒๕๕๘  หมวด  ๘  เงินสะสม  ข้อ  ๘๙  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายขาดเงินสะสมได้  โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 
(๑)  ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือกิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน  ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
ตามที่กฎหมายกําหนด 
(๒)  ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว 
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(๓)  เมื่อได้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว  องค์กรปกครองจะต้องดําเนินการก่อหนี้
ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป  หากไม่ดําเนินการภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด  ให้การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอันพับไป    
     ทั้งนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินคงเหลือเพียงพอที่จะจ่าย
ค่าใช้จ่ายประจํากรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น  โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้
คํานึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว 

ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  ๐๘๐๘.๒/ว.๑๔๓๘  
เร่ือง  หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ลงวันที่  ๑๐  
มีนาคม  ๒๕๕๙  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุดที่  มท  ๐๘๐๘.๒/ว.
๒๐๘๖  เร่ือง  การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อย
ของประชาชน  และสนับสนุนการดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล  ลงวันที่  ๑๒  
เมษายน  ๒๕๕๙  ซึ่งโครงการที่จะนําเงินสะสมไปใช้ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์และ
ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  โดยนําข้อมูลปัญหาและความ
ต้องการพื้นฐานจากแผนพัฒนาท้องถิ่น  มาใช้ในการจัดทําโครงการจะต้องมีความ
พร้อมด้านสถานที่ดําเนินการ  และต้องไม่ซ้ําซ้อนกับโครงการที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ทําไว้แล้ว  หรือที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐได้ดําเนินการแล้ว  
และให้จัดทํางบประมาณรายละเอียดโครงการที่จะใช้จ่ายจากเงินสะสม  โดยระบุให้
ชัดเจนว่า  ดําเนินการเร่ืองใด  สถานที่ดําเนินการที่ใด  วงเงินที่จะใช้เท่าใด  รวมทั้ง
รายละเอียดของโครงการ  เช่นเดียวกับการจัดทํางบประมารรายจ่ายประจําปี  และ
ชี้แจงเหตุผลความจําเป็นที่ไม่อาจจัดทําเป็นงบประมาณรายจ่ายประจําปีได้  เพื่อ
เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติของสภาท้องถิ่น  และเพื่อให้สามารถ
ตรวจสอบได้ 

ดังนั้น  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตูมจึงได้จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสม  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๐  จํานวน  ๒  โครงการ  รวม
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  ๑๕,๔๒๕,๐๐๐.-บาท  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
๑.  โครงการก่อสร้างขยายกําลังการผลิตระบบผลิตน้ําประปา  ขนาดกําลังการผลิต  
๑๐๐  ลู กบาศก์ เมตร/ชั่ ว โมง   หมู่ ที่  ๔   ตํ าบลบ้ านธาตุ   งบประมาณ  
๑๓,๘๐๗,๐๐๐.-บาท  ตามแบบ  อบต.ท่าตูม  กําหนด  พร้อมติดตั้ งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน  ๑  ป้าย   
๒.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องสูบน้ําเทอร์ไบน์  และปรับปรุงตู้ไฟฟ้าควบคุม
เครื่องสูบน้ํา  หมู่ที่  ๑  ตําบลท่าตูม  งบประมาณ  ๑,๖๑๘,๐๐๐.-บาท  ตามแบบ  
อบต.ท่าตูม  กําหนด  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  จํานวน  ๑  ป้าย   
    รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่านไปก่อนหน้านี้แล้ว  ขอให้สมาชิกทุก
ท่านได้พิจารณาด้วยความละเอียดรอบคอบ 

นางจริยา    จันทาโลก      ขอนุญาติท่านประธานสภาฯ  และท่านสมาชิกฯ  ขอแสดงความคิดเห็นในการ 
ผอ.กองคลัง   พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม  ขอให้คํานึงถึงค่าใช้จ่ายระยะยาวของ  อบต.  เพราะถ้า 

มีประปาขึ้นมา  จะต้องมีค่าใช้จ่ายทางด้านบุคลากร  ค่าไฟฟ้า  ค่าซ่อมแซม
บํารุงรักษา  ตามมาเนื่องจาก  อบต.ของเราเป็นหน่วยงานขนาดเล็ก  หากค่าใช้จ่าย
เพิ่มมากขึ้นคลังเกรงว่าจะแบกรับภาระหนี้ได้ไม่มากเท่าที่ควร  อีกประเด็นคือ  การ
จ่ายขาดเงินสะสมในหลักเกณฑ์ใหม่ของปี  ๒๕๕๙ รัฐบาลออกนโยบายว่า  อบต.
สามารถใช้จ่ายเงินสะสมได้มีสองทาง  คือ  กรณีที่เงินของ อบต.ไม่เพียงพอสามารถ
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ขอสนับสนุนจากรัฐบาลได้บางส่วน  ก็คือทําโครงการร่วมกัน  เท่าที่สอบถามกับท่าน
ปลัดฯ  มีท่านสมาชิกหลายท่านมองว่าเงินที่เรามีเพียงพอ  แต่ขอให้คํานึงถึงอนาคต
ระยะยาวด้วย  จากการดูเอกสารคร่าวๆ  ในฐานะที่ต้องดูแลเรื่องการเงิน  ในส่วน
ของงานพัสดุเอกสารที่แจกนั้น  มีบางแผ่นที่ไม่ชัดเจน  ในอนาคตสภาฯจะอนุมัติให้มี
การจ่ายขาดเงินสะสมขอให้มีรายละเอียดที่ชัดเจน  ถ้ารายละเอียดไม่ชัดเจนงาน
พัสดุไม่สามารถนําไปประกาศได้  เพราะการอนุมัติโครงการจะต้องมีรายละเอียดจะ
ทําอะไรบ้าง  ให้ชัดเจน 

นายสมคิด    ตันทางกูล      เนื่องจากระบบประปาที่เราจะทําการก่อสร้างใช้บุคลากรคนเดิมที่ดูแลระบบปา 
นายก  อบต. เดิม  เพราะจะเป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมด  ส่วนค่าไฟฟ้าก็คงจะไม่เพิ่มจากเดิมมาก

เท่าไหร่  ระบบใหม่น่าจะประหยัดไฟฟ้ามากกว่าระบบเดิม 
นายอุดม    ย้ิมเจริญ      จากเอกสารรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าตูม  ณ 
สมาชิกสภาฯ   วันที่  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  เงินสะสมที่เราสามารถใช้ได้ประมาณ  ๒๓  ล้าน

บาท  ซึ่งถ้าเราจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้จํานวน ๒  โครงการ  ใช้งบประมาณ
จํานวน  ๑๕  ล้านบาทเศษ  ก็จะเหลืองบประมาณในการบริหารจัดการอีกประมาณ  
๘  ล้านกว่าบาท  ซึ่งผมว่าน่าจะเพียงพอถ้าบริหารจัดการอย่างเหมาะสม ในการจ่าย
ขาดเงินสะสมในคร้ังนี้ขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านคํานึงถึงความจําเป็นและความเดือน
ร้อนของหมู่บ้านและชุมชนเป็นที่ตั้งและประโยชน์ส่วนรวมที่ประชาชนจะได้รับ   

นายวิรยศ    ศิริทรัพย ์       มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมเก่ียวกับโครงการจ่ายขาดเงินสระสม 
ประธานสภาฯ ประจําปี  พ.ศ.๒๕๖๐  หรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบด้วยหรือไม่กับ

การจ่ายขาดเงินสะสมประจําปี  พ.ศ.๒๕๖๐  ขอให้ท่านสมาชิกยกมือด้วยครับ 
มติที่ประชุม      มีสมาชิกสภาฯ  อยู่ในห้องประชุมสภาฯ  ๑๗  เสียง  และที่ประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนตําบลท่าตูม  มีมติเห็นชอบโครงการจ่ายขาดเงินสะสม  ประจําปี  พ.ศ.
๒๕๖๐   

อนุมัติ    จํานวน     ๑๖    เสียง 
  ไม่เป็นชอบ   จํานวน       -     เสียง 
  งดออกเสียง             จํานวน      ๑     เสียง 
  ลากิจส่วนตัว             จํานวน      ๑     ท่าน 
 
ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่อง  อื่นๆ 
นายวิรยศ    ศิริทรัพย ์      ในระเบียบวาระที่  ๔  เร่ืองอ่ืนๆ มีกระทู้ถามจากนายอุดม ยิ้มเจริญ สมาชิกสภา 
ประธานสภาฯ   อบต.ท่าตูม  หมู่ที่  ๔  ตําบลท่าตูม   
 (๑)ผลกระทบจากโรงโม่หิน 
 (๒)ปัญหาการชํารุดเสียหายของถนนลาดยาง  หมู่ที่  ๔  ตําบลท่าตูม 
นายอุดม    ย้ิมเจริญ      ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกฯและคณะผู้บริหาร  เร่ืองที่ผมจะ 
สมาชิกสภาฯ พูดผมพูดเป็นประจําแต่ก็ไม้ได้รับคําตอบที่ชัดเจน  ชาวบ้านพอทราบว่าจะมีการ

ประชุมสภาฯ  ก็ฝากมาถามเรื่องโรงโม่หินผมเคยพูดคุยกับคณะผู้บริหารเรื่องของ  
บริษัททุ่งคาฮาเบอร์  ที่ตั้งอยู่หมู่ที่  ๔  ตําบลท่าตูม  ซึ่งมีชาวบ้านร้องเรียนเรื่อง
ความเดือนร้อนซึ่งได้รับผลกระทบ  เรื่องฝุ่น  เสียง  จากการระเบิดหิน ความ
เดอืดร้อนจากบ้านเรือนที่แตกร้าว  ผมเคยคุยกับคณะผู้บริหารเรื่องการขอสัมปทาน
บัตรของโรงโม่นี้  เมื่อสี่ปีที่แล้วได้ขออนุญาตต่อสัมปทานบัตร  ซึ่งการต่อในครั้งนั้นมี
อายุห้าปี  ปัจจุบันอายุสัมปทานบตัรได้หมดอายุตั้งแต่มกราคมทีผ่่านมา  แต่โรงโม่ยัง
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มีการระเบิดหินอยู่  ผมได้สอบถามกับทางโรงโม่ซึ่งทางโรงโม่ก็ยอมรับว่าสัมปทาน
บัตรได้หมดอายุแล้ว  แต่ก็ยังมีการอนุญาตให้ระเบิดหินต่อไปอีกหกเดือน  ทั้งๆที่
สัมปทานบัตรหมดอายุไปแล้ว  ผมแจ้งให้คณะผู้บริหารได้เข้าไปตรวจสอบแต่ก็ไม่มี
การดําเนินการใดๆ  ทั้งๆที่เป็นอํานาจหน้าที่  อบต.  อย่างน้อยที่   อบต.ก็น่าจะมี
เอกสารการขออนุญาตต่อสัมปทานบัตรของโรงโม่ที่สามารถตรวจสอบได้  ชาวบ้าน
ฝากให้ผมเป็นตัวแทนมาสอบถามท่าน  ก่อนที่จะอนุญาตให้ทําการใดๆในเขตพื้นที่
ขอให้ท่านได้คํานึงถึงผลกระทบและความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นกับชุมชน  อย่าให้มี
การอนุญาตไปแล้วมีผลกระทบกับชุมชนแล้วค่อยมาแก้ปัญหากันทีหลัง  ผมขอ
อนุญาตให้ท่านกลับไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  เกี่ยวกับผลกระทบของโรงโม่  ขอ
อนุญาตมาที่โรงโม่หินหมู่ที่  ๒  ซึ่งมีผลกระทบเก่ียวเนื่องกับหมู่ที่  ๔  เพราะผมผ่าน
ทุกวันเห็นทุกวัน  ท่านสมาชิกทุกท่านคงจะจําได้โรงโม่หมู่ที่   ๒  ของอนุญาต
สัมปทานบัตรทําเหมืองระเบิดอย่างเดียว  คือระเบิดแล้วขนหินไปบดย่อยที่อื่น
ชัดเจนตามเอกสารที่ยื่นขออนุญาตสัมปทานบัตร  ไม่ทราบว่าคณะผู้บริหารทราบ
หรือไม่ว่าตอนนี้โรงโม่หมู่ที่  ๒  ได้มีการก่อสร้างอาคารโรงโม่  ซึ่งผมได้สอบถามกับ
ทาง  ผอ.กองช่าง  เรื่องการขออนุญาตก่อสร้างอาคารของโรงโม่  ซึ่งก็ได้คําตอบว่า
ขออนุญาตสร้างแค่อาคารอย่างเดียว  ซึ่งทะเบียนพาณิชย์เขาสามารถสร้างสิ่งปลูก
สร้างในที่ดินของเขาได้ ผมอยากทราบว่าทาง  อบต.ได้มีการตรวจสอบหรือไม่ว่า
สร้างอาคารเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่น   หรือจะเป็นอาคาร
โรงงาน  อบต.อยู่ในเขตควบคุมของ  พรบ.ควบคุมอาคาร  มีป้ายติดประกาศให้
ชาวบ้านรับรู้อย่างชัดเจน  แต่การอนุญาตให้ก่อสร้างไม่มีการตรวจสอบว่าก่อสร้าง
อาคารเพื่อใช้ประโยชน์อะไร  ถ้าเป็นอาคารโรงงานโม่หินผมเชื่อว่าชาวบ้านได้รับผล
กระอย่างแน่นอน  ผมอยากให้ทางคณะผู้บริหารได้เข้าไปตรวจสอบ  ถ้าเป็นโรงงาน
โม่หินมีการทําประชาคมชาวบ้านในพื้นที่หรือไม่  มีการแจ้งให้ชาวบ้านในพื้นที่ทราบ
หรือไม่  เท่าที่ทราบมีการจัดซื้อเคร่ืองจักรลงในพื้นที่แล้ว  มีการขายเขตไฟฟ้าแรงสูง
เรียบร้อย ทาง  อยต.ยังไม่มีการเข้าไปตรวจสอบแต่อย่างใด  อย่าให้มีการลงทุนไป
แล้วแล้วมาขออนุญาตทีหลัง  ถ้ามีการขออนุญาตอย่างถูกต้องก็ไม่มีปัญหา  ฝาก
ท่านคณะผู้บริหารได้ไปหาคําตอบมานะครับ 
     สําหรับเร่ืองถนนหมู่ที่  ๔  กว่าจะได้งบประมาณมาชาวบ้านเข้าออกลําบากมาก  
ผมซึ่งผมเป็นผู้ประสานงานของบประมาณมาตั้งแต่ปี ๕๘-๕๙  ขอทําถนนตรง
บริเวณหมู่ที่   ๔  ก่อนเพราะถนนเสียหายเยอะ  ขอไปที่กรมทางหลวงก็ได้
งบประมาณมา  ถึงเวลาเข้ามาดําเนินการไม่มาถามข้อมูลจาก  อบต.ว่าจะ
ดําเนินการตรงไหนก่อน  ทําตั้งแต่ท่าสีโพธิ์-บ้านทุง่แซง  เว้นไปปีกว่าจะได้ปี  ๖๐  ก็
ได้งบประมาณสนับสนุนมาจากจังหวัด  งบประมาณเก้าล้านกว่าบาท  ถนนเพิ่งจะ
ก่อสร้างเมื่อเดือนเมษายน  ตรวจรับงานจ้างเมื่อวันที่  ๒  พฤษภาคม  อายุการใช้
งานแค่เดือนเดียวตอนนี้ถนนพังแล้ว  แตกต่างจากถนนเส้นที่ได้งบประมาณจากกรม
ที่ได้มาโยกมาจากป่าไม้แดงมาทําถนนเส้นหน้าโรงโม่  งบประมาณแปดแสนกว่าบาท  
ระยะทางประมาณ  ๖๐๐  เมตร  ยังไม่พังเลย ทั้งๆที่รถบรรทุกหนักวิ่งเข้าออกโรง
โม่ทุกวันแต่ไม่พังชํารุด  ซึ่งเส้นนี้ใช้ยางมะตอยธรรมดาและมีการทํารีเซ็ตติ้ง  คือการ
มิกซ์ปูนระหว่างของเดิมกับของใหม่แล้วทําการบดอัดแล้วลงยางถนนเส้นนี้ไม่เป็นไร  
แต่เส้นที่ได้งบของจังหวัดเก้าล้านกว่าบาทผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนออกแบบและ
ประมาณการ  ผมก็ขอถามตรงนี้ว่าใครเป็นคนออกแบบและประมาณการ  
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หน่วยงานไหนจัดซื้อจัดจ้าง  เพราะถนนไม่มีการทํารีเซ็ตติ้งแต่เคลียริ่งทิ้ง  รื้อ
ของเดิมออกทั้งเส้นเอาหินคลุกมาผสมบดอัดแล้วเทยาง  ตามที่ผมศึกษาหรือรู้มา  
น่าจะมีการทํารีเซ็ตติ้งเพราะถนนมันจะแน่น  เป็นยางจะมีสองอย่างคือเป็นยางมะ
ตอยกับยางพารา  ซึ่งยางมะตอยยังติดกันแกะขว้างยังไม่ออกแต่ยางพาราเทแล้วยุ่ย
เหมือนกระยาสารท ถ้าท่านอยากเห็นผมมีรูปถ่าย ผมเข้าใจว่าเป็นนโยบายของ
รัฐบาลที่อุดหนุนเกษตรกรชาวสวนยางซึ่งตอนนี้ถนนพังทั้งเส้น  กองช่างแจ้งว่า
ผู้รับเหมาเข้ามาทําการซ่อมแล้ว  ถนนอายุการใช้งานน่าจะสักปีหรือสองปีค่อยมาปะ
มาซ่อม  ฝากท่านผู้บริหารถ้ามีการซ่อมก็ขอให้ติดตามให้หน่อยเพราะอายุการ
ประกันสัญญาอยู่ที่สองปี 

นายสมคิด    ตันทางกูล       เนื่องจากงบประมาณที่ก่อสร้างถนนเป็นงบของจังหวัด  แต่ถ้าทําแบบรีเซ็ตติ้งงบ 
นายก  อบต. ประมาณขนาดนี้จะทําไม่ได้  คือทางจังหวัดให้ตัวเลขมาทางช่างเราเป็นผู้จัดทํา

กําหนดราคากลาง  เร่ืองที่ต้องอุดหนุนเกษตรกรชาวสวนยางพารานั้นก็เป็นนโยบาย
ของรัฐบาลที่จะช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง  ก็เลยต้องใช้ยางพาราหรือ
เรียกว่าฟาสติกยางพารา  แต่ว่าถนนที่ใช้ยางพาราจะไม่ทนทนผมเคยเห็นมาก่อน  
แต่ว่าก็ต้องเป็นไปตามกลไกของรัฐบาลด้วย  งบประมาณนี้ไม่ของของจังหวัด  
เนื่องจากงบที่ขอรับการสนับสนุนจาก  รพช.จะขอติดต่อกันไม่ได้เพราะต้องเว้นปี  
ถ้าไม่ได้งบประมาณของจังหวัดรองบของ  รพช.ต้องได้งบประมาณในปี  ๖๑  ก็เลย
ต้องเอางบประมาณของจังหวัดไว้ก่อน  เราเคยของบจากทางหลวงชนบทปี  ๖๑  
เพื่อมาทําถนนเส้นนี้ก็ต้องแจ้งทางหลวงว่าทางเราได้งบประมาณที่อื่นมาทําแล้ว  ใน
ส่วนของถนนจะมีงบมาจากท้องถิ่น  ก็คงมีการออกมาสํารวจแล้ว  เป็นการทําถนน
เหมือนกันการออกแบบและประมาณการไม่ทราบเหมือนกัน  จะมีงบอีกตัวประมาณ
สามสิบล้านบาท  แต่ว่าซ้อนกันเพราะเป็นช่วงรอยต่อที่ทําของบประมาณเข้าไป  
อาจจะมีการพลักดันงบออกมาจากกรม  แต่ช่วงที่ทําอาจจะไม่ครอบคลุมถึงตัวใหม่  
เพราะว่าถนนที่จะทําได้  ตัวใหม่ต้องหมดสัญญาไปก่อนถึงจะทําได้  ในเรื่องของ
ราคาวัสดุก่อสร้างที่จะนํามาประมาณการราคาเราก็ต้องอิงราคาของพาณิชย์จังหวัด  
เรื่องการทําแบบรีเซ็ตติ้งผมไม่ทราบว่าราคาตารางเมตรละเท่าไหร่  รู้แค่ราคายาง
ทั่วไป    ส่วนงบของจังหวัดทางช่างจะทราบดีก็คือจะใช้ยางและราคาน้ํามันปัจจุบัน  
งบประมาณเราก็จะได้สองช่วงไปต่อช่วงหน้าโรงโม่ช่วงหนึ่งก็จบไปเรื่องถนน  ส่วน
ผู้รับเหมาก็ต้องดูแลเพราะอยู่ในช่วงประกันสัญญาสองปี  ผมว่าอาจเป็นเพราะ
ผู้รับเหมาใช้ยางพาราคือนโยบายของรัฐบาลผมก็สงสัยอยู่เหมือนกัน  ในอนาคตเราก็
ต้องอาจจะมีแผนรองรับในการจัดทํางบประมาณในการซ่อมแซมถนนที่ชํารุดภายใน
ปีหรือสองปีนี้  เนื่องจากตอนนี้การขอสนับสนุนงบจาก  อบจ.เรื่องถนนในเขตถ้าไม่
เกิน  ๖  เมตรเขาจะไม่ทํา  ๕  เมตรน่าจะพอได้อยู่  ท่าตูมในส่วนถนนที่จะก่อสร้าง
ใหม่ก็จะมีในส่วนของคันคลองด้วย  ได้สํารวจไว้สองจุด  ผมได้สอบถามกับทาง
เจ้าหน้าที่พอทราบมา  ซึ่งทางผู้รับเหมาก็ไม่อยากให้มีเหตุการณ์ถนนชํารุดเกิดขึ้น
แน่นอนเพราะเสียเวลาที่จะต้องเข้ามาซ่อม  อีกอย่างถนนบ้านเรารถบรรทุกหนักวิ่ง
กันเยอะจะห้ามก็ไม่ได้  เร่ืองบรรทุกน้ําหนักเกินอาจจะมีบ้างซึ่งทางผมก็ได้เข้าไปคุย
กับโรงโม่ขอให้อย่าบรรทุกน้ําหนักเกินกําหนด  

      ในส่วนของโรงโม่ผมจะเข้าไปตรวจสอบ  เรื่องของสัมปทานบัตรเรื่องปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน  แต่เรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องสัมปทานบัตร  ผม
เคยคุยกันแล้วแต่ในแง่ของกฎหมาย  ผมจะขอให้ทางอุตสาหกรรมจังหวัดประชุม
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ชี้แจงชาวบ้านจะดีกว่า  ถ้าผมไปคุยเองอาจจะคิดว่าผมเข้าข้างหรืออาจจะมองได้
หลายมุม  ผมเองได้เข้าไปประสานกับอุตสาหกรรมจังหวัดแต่ทานไม่อยู่  ซึ่ง
เจ้าหน้าที่ก็ได้อธิบายให้ฟัง  แต่ถ้ามีโอกาสก็จะเชิญอุตสาหกรรมจังหวัดมาประชุม
ชี้แจงให้ชาวบ้านได้เข้าใจมากขึ้น  อาจเฉพาะในส่วนของหมู่ที่  ๔  เพื่อทําความ
เข้าใจกัน  ในการอนุญาตต่างๆ  บางครั้งเขามาขอในรูปแบบของอาคาร  ปัจจุบันก็
ยังไม่มีเครื่องจักรลงถ้าทางโรงโม่จะลงเครื่องจักรเราก็สามารถสั่งระงับได้  ในส่วน
ของการขออนุญาตต่างๆ  ก็ต้องมีขั้นตอน  ผมเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ  เจ้าหน้าที่ได้หา
เอกสารการประชุมสภาฯชุดเดิม  แต่ก็ไม่ได้ระบุรายละเอียดไว้มาก  แต่ก็จะมีการทํา
ประชาคมของชาวบ้านอยู่   ถ้าจะมีการทําในส่วนของอาคารโรงโม่ก็ต้องให้
ผู้ประกอบการเข้ามาคุยในส่วนนี้  ซึ่งผมจะตามเร่ืองนี้ให้ 

นายปัญญา    ธรรมกิจนา      ขออนุญาตท่านประธาน  ท่านสมาชิก  คณะผู้บริหาร  คือมีการก่อสร้างโกดัง 
สมาชิกสภา  อบต บริเวณหมู่ที่  ๕  ตําบลบ้านธาตุ  ในพื้นที่โซนพระบาทน้อย  พอดีมีชาวบ้านสงสัยว่า

เป็นโรงงานหล่อเหล็กหรือจะเป็นแค่โกดัง  คือไม่ทราบว่าเขาก่อสร้างเพื่อใช้
ประโยชน์อะไร  ก็เลยอยากจะขอสําเนาการขออนุญาตก่อสร้างโครงสร้าง  ผมขอ
ฝากให้ท่านนายกฯ  ได้เข้าไปดูหน่อยจะได้ทราบว่าจะก่อสร้างเพื่อทําอะไร 

นายสมคิด    ตันทางกูล      ซึ่งเท่าที่สอบถามจากชาวบา้นที่อยู่ใกล้เคียงและคนทีท่ํางานอยู่ข้างใน  พอทราบ 
นายก  อบต ว่าผู้ประกอบการซื้อเหล็กมาแต่ไม่มีการหล่อ  อาจจะนําเหล็กมาทําความสะอาดและ

เป็นขยะรีไซเคิล  ถ้ามีการทํากิจการหล่อเหล็กก็ต้องมีการยื่นขออนุญาต  เดี๋ยวผมจะ
เข้าไปดูนะครับ 

นายอุดม    ย้ิมเจริญ      ส่วนในเร่ืองของไฟฟ้าสาธารณะที่  อบต.มีหน้าที่รับผิดชอบทั้ง  ๙  หมู่  ซึ่งก็มี 
นายก  อบต การอนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุสําหรับซ่อมแซมไฟฟ้าแล้ว  เนื่องจากมีการ

จัดหาวัสดุไฟฟ้าล่าช้า  ทําให้การซ่อมแซมไฟฟ้าที่ชํารุดไม่ทันต่อความต้องการของ
ประชาชน  ฝากท่านผู้บริหารได้ไปบริหารจัดการให้รวดเร็วกว่านี้   อาจจะ
กําหนดการเบิกจ่ายทุกสามเดือนหรือหกเดือน  ในส่วนของหมู่  ๔  สาเหตุที่ทําให้
ไฟฟ้าชํารุดสาเหตุมาจากฟ้าลง  เนื่องจากช่วงนี้เป็นหน้าฝนไฟฟ้าจะเสียบ่อยมาก  
และขอให้มีเจ้าหน้าที่สํารองในการขับรถกระเช้า  เนื่องจากคนที่รับผิดชอบขับรถ
กระเช้าลางาน  งานจะได้ไม่ต้องมาสะดุดเนื่องจากไม่มีคนขับรถ  การเบิกจ่าย
อุปกรณ์ก็อยากให้เบิกวันต่อวัน  เมื่ออุปกรณ์เหลือก็ให้นํามาคืน  อบต.  เมื่อต้องการ
ใช้งานค่อยมาเบิกใหม่ไม่ให้เบิกไปเก็บไว้ที่บ้าน  ในส่วนของการซ่อมแซมอยากให้
เปลี่ยนเฉพาะอุปกรณ์ที่ชํารุดใช้ไม่ได้จริงๆ  เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ 

นายสมคิด    ตันทางกูล      ผมจะดูแลในส่วนนี้ให้นะครับ  ผมก็ฝากท่านสมาชิกทุกท่านให้ช่วยกันดูแลใน 
นายก  อบต ส่วนนี้ด้วย  เมื่อช่างเข้าไปดําเนินการซ่อมไฟฟ้าก็ขอให้เปลี่ยนเฉพาะอุปกรณ์ที่ชํารุด

เสียหายจริงๆ  ในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าก็ต้องมีการเว้นช่วงไปบ้าง  เพื่อให้เจ้าหน้าที่
พัสดุได้ทําการจัดซื้อจัดจ้างตามระบบ   

นายวิรยศ  ศิริทรัพย์      มีสมาชิกฯหรือคณะผู้บริหารจะนําเสนออีกหรือไม่ขอเชิญเสนอได้ 
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม    -  ไม่มี 
นายวิรยศ  ศิริทรัพย์            ในเมื่อที่ประชุมสภาฯไม่มีผู้ประสงค์จะเสนอหรือสอบถาม  ผมขอนัดประชุมสภา 
ประธานสภาฯ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าตูม  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ครั้งที่  ๒  ประจําปี  

๒๕๖๐  ในวันศุกร์ที่  ๑๑  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ณ  ห้อง
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตูม  เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
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งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ในวาระที่  ๒  และวาระที่  
๓  ผมขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตูม  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  
ครั้งที่  ๑  ประจําปี  ๒๕๖๐  และและขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วม
ประชุมโดยพร้อมเพรียงกันขอขอบคุณครับ 

ปิดประชุม เวลา  ๑๖.๐๐  น. 
 
 
 
 
  (ลงชื่อ)................................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
             (นายสาริษฎ์  ธรรมกิจนา) 

        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตูม 
 

 
     ได้ตรวจรายงานการประชุมถูกต้องแล้ว  และที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร 
ส่วนตําบลท่าตูม  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓    คร้ังที่  ๑  ประจําปี  ๒๕๖๐  เมื่อวันที่ 
 
 
 
     (ลงชื่อ).................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                                   (นายวิรยศ    ศิริทรัพย์) 
             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตูม 
  

 
 
  
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 


